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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
นายคีรี สุบรรณรัตน์ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
(ประธานสภาฯ) ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3     

ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัง ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 ข้าราชการโอน (ย้าย) มารับตำแหน่ง ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัง  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  สำหรับตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ที่ย้ายมาประจำตำแหน่งที่องค์การบริหาร     
(ประธานสภา)   ส่วนตำบลวัง ก่อนอื่นผมขอให้ท่านแนะนำตัวเองอีกสักครั้ง ขอเชิญครับ 
นางธัญรัตน์ ทั่วนาพญา  เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลวัง               
(ผอ.กองคลัง) ชื่อนางธัญรัตน์  ทั่วนาพญา ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร 

เหตุผลในการย้าย เนื่องมาจากค่าครองชีพและท่านนายกได้ไปติดต่อให้มา  
ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ค่ะ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ครับ ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังก็ยินดีต้อนรับท่านทีไ่ด้ย้ายมาดำรง 
(ประธานสภาฯ) ตำแหน่ง เพราะตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง เราได้ว่างมานานแล้ว

สภามีความยินดีมากครับ และเรื ่องกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2565      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอขอบคุณสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง และคณะผู้บริหาร ที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในพิธี  

1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ. ศาลาประชาคม 
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำหรับพิธ ีว ันที ่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ       
พระนางเจ ้าส ิร ิก ิต ิ ์  พระบรมราช ิน ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง           
กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 06.15 น. และช่วงเย็น เวลา 18.00 น. การแต่งกาย
ข้าราชการ ชุดสีขาวหมวกสีขาว หรือสีกากีก็ได้ กระผมขอความร่วมมือให้
สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมด้วยนะครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ 1.3 การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 และไข้เลือดออก สาเหตุจากยุงลาย 
(ประธานสภาฯ) โรคโควิด 19 และไข้เลือดออก กระผมขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงด้วยครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริการส่วนตำบลวัง 
(นายก อบต.) เนื่องมาจากครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้องมีนักเรียนติดโควิด นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ก็ให้หยุดเรียนเพื่อทำความสะอาด 3 วัน กระผม 
ได้ปรึกษากับทางสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนด สำคัญที่สุด
สำหรับเราซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น การรณรงค์ให้ป้องกันก็คือการรณรงค์สวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ชุมชน  ในส่วนเรื่องไข้เลือดออกที่สาเหตุ  
เกิดมาจากยุงลายนั้น ผมจะดำเนินการทำแผนฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่ตำบลวัง
ครับขอบคุณครับ 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์ 1.4 เตรียมพร้อมรับอุทกภัย เพราะ อบต.วัง เป็นพ้ืนที่เสี่ยงสำหรับสมาชิก           
(ประธานสภาฯ) ก็พอทราบกันแล้วว่า พื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทุกปี ให้นายกชี้แจง 

และพร้อมทำโครงการรองรับอุทกภัย เชิญนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา เรื่องอุทกภัย ที่สำคัญที่สุดในส่วนของจังหวัดไดป้ระกาศเป็นภัยพิบัติอุทกภัย 
(นายก อบต.) น้ำท่วมในทุกปีของอำเภอท่าชนะจะมีมอบงบประมาณมาเยอะมากในเรื่องขอ

งบประมาณถนน ทางพ้ืนที่ของตำบลวังเป็นที่ที่น้ำท่วมเยอะ พ้ืนที่ของเราเป็น
พื้นที่รับน้ำ เราควรจะได้งบประมาณ ทางผมได้เข้าไปประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการมาในปีที่แล้ว อยากฝากกับกองช่าง ว่าถ้ามีเหตุการณ์น้ำท่วม ให้เรา
ถ่ายรูปภาพมาประกอบ เราจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการมาของบประมาณ 
ถ้าเราเข้าไปชี้แจงเราจะได้งบประมาณจากส่วนนี้มา เพราะพื้นที่ของเรามี
เหตุการณ์น้ำท่วมจริง และเสียหายมากที่สุด ส่วนโครงการเราจะมาคุยกันอีก
ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ขอบคุณท่านนายก อบต.ครับ ผมขอฝากต่อจากท่านนายกฯ อีกเล็กน้อย สำหรับ 
(ประธานสภาฯ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถ้าถนนเส้นไหนที่สมาชิกจะจัดทำให้สมาชิกได้

บอกกล่าว นักวิเคราะห์ฯ อยากจะให้สมาชิกทุกคนดูว่าจะทำถนนเส้นไหน    
ให้ดูในแผน 5 ปี ถ้าไม่มีในแผนก็ให้เพ่ิมเติม จะได้ทำได้ง่ายขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง สมัยสามัญ               
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
  ผมขอให้สมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุม ถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดจะได้ 
  แก้ไขให้ถูกต้องครับ 
นายเสถียรชัย อักษรสม   กราบเรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ส่วนที่แก้ 
 (รองนายก)  ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่ผมเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกันครับ นางภัทรกร  เรืองปลอด 

หรือ ช่วยปลอด บางวรรคไม่ตรงกัน 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  นามสกุลให้เป็น เรืองปลอด แก้ไข หน้าที่ 2,10,11 และ 15 
(ประธานสภาฯ) 
นายปิยะ แซ่เอีย  หน้าที่ 19 ที่นายปิยะ แซ่เอีย ได้เสนอไปเรื่องของกองขยะ ที่ว่าเสียง 
(ส.อบต.ม.3)  สะท้อนส่วนมากท่ีพยายามจะเอาออก ได้ตกคำว่า สื่อ ไป  
นายคีรี สุบรรณรัตน์  หน้าที่ 5 ผมอ่านไปยังไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนที่ท่านนายกชี้แจงว่าตอนน้ำทะเลสูงสุด 
(ประธานสภาฯ)  จะขึ้นไปยังถนนดำ แต่ตอนนี้เรามีเขื่อนน้ำจะไหลช้า ขอให้ท่านนายกชี้แจงครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา   ที่ผมได้พูดคุยกับคนขุดลอกคลองที่ได้มาสำรวจ สำหรบัเขื่อนตัวนี้ ถ้าเราไม่มีเขื่อน 
(นายก อบต.)  เมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุด น้ำอาจจะขึ้นไปถึงถนนสาย 4112 แต่เมื่อสร้างเขื่อนแล้ว 

จะทำให้น้ำไหลขึ้นไปบนถนนสาย 4112 ช้าขึ้น 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  สมาชิกทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วได้มีการแก้ไข 
(ประธานสภาฯ)  และในส่วนของนายกได้ชี ้แจงแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  

กระผมขอมตริับรองรายงานการประชุมครับ  
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มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ 
  เห็นด้วย  6  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  - ผมขอแจ้งเพ่ิมเติมเนื่องจาก นายวีระ ปลอดจินดา ได้เป็นไข้หวัด เลยไม้ได้ 
(ประธานสภาฯ)  มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  3.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    

วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายสมมารถ ช่วยรักษา  สำหรับเรื่องที่เสนอพิจารณา วันนี้ด้วยทางคณะผู้บริหารขององค์การบริหาร 
(นายก อบต.)  ส่วนตำบลวัง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ได้ทำภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  
  งบประมาณ โดยมีการจัดทำข้อบัญญัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารของ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล ตามนโยบายที่เราได้เขียนไว้ ตามนโยบายของ

ผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง เราได้จัดทำข้อบัญญัติโดยใช้
งบประมาณของตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับวันนี้ทางคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ได้ทำงบประมาณ โดยพิจารณาจากที่เราได้ไป
พูดคยุกับชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้รับฟังจากสมาชิก ทางคณะผู้บริหารจะได้มี
คำแถลงงบประมาณ  เรียนประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวัง วันนี้ผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ได้เสนองบประมาณ
รายจ่าย 2566 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง  
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  - เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,601,470.96 บาท (สี ่สิบห้าล้านหกแสน-

หนึ่งพนัสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) อยู่ที่คำแถลงงบประมาณครับ 
  - เงินสะสม จำนวน 42,255,572.20 บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น-     

ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) 
  - เงินทุนสำรองเงินสะสม 17,190,668.43 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน-    

เก้าหมื่นหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) 
  - รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ 
  - รายการก ันเง ินไว ้ โดยย ังไม ่ ได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ัน จำนวน  2 โครงการ                

รวม 1,733,743.08 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย-              
สี่สิบสามบาทแปดสตางค์)  

       1.2 เงินกูค้งค้าง จำนวน 0 บาท 
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  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  
       2.1 รายรับจริง จำนวน 29,313,887.05 บาท ประกอบด้วย  
  - หมวดภาษีอากร จำนวน 27,711.76 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย-     

สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 52,498.27 บาท         

(ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 215,925.05 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น-       

ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสตางค์)  
  - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 911,420 บาท     

(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 159 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท)  
  - หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0 บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,710,509.89 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสน-  

หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
  - หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 13,395,663.08 บาท (สิบสามล้านสามแสน-

เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสตางค์)  
       2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  241,028 บาท   

(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาท) 
       2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 20,521,344.58 บาท (ยี ่สิบล้านห้าแสน- 

สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย  
- งบกลาง จำนวน 8,256,454.56 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพัน-   
สี่ร้อยหา้สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) 

  - งบบุคลากร จำนวน 7,584,623 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พัน- 
  หกร้อยยี่สิบสามบาท)  

- งบดำเนินงาน  จำนวน 3,054,467.02 บาท (สามล้านห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย-     
หกสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) 
- งบลงทุน จำนวน 484,640 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาท) 
- งบอุดหนุน จำนวน 1,141,160 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน-       
หนึ่งร้อยหกสิบบาท)   
รายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 0 บาท 
     2.4 รายจ่ายที ่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 241,028 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาท)  
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื ่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ จำนวน 
2,059,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นเก้าพันบาท) 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนเงินสำรองสะสม จำนวน  0 บาท  
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0 บาท  
ต่อไปเป็นคำแถลงงบประมาณครับ 
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นางธัญรัตน์ ทั่วนาพญา  ในส่วนของการตั้งงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
(ผอ.กองคลัง)  อบต. ได้ตั้งไว้ 3 รายการ ดังต่อไปนี้  
  รายได้จัดเก็บเอง  
  - หมวดภาษีอากร จำนวน 455,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาท) 
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 56,500 บาท (ห้าหมื่น-      

หกพันห้าร้อยบาท) 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) 
  - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1,300,000 บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนบาท) 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 150,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) 
  - หมวดรายได้จากทุน จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) 
  รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,919,385 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสน-      

หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาท) 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 12,600,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนบาท) 
  รวมประมาณการรายรับทั ้งหมด 30,892,885 บาท (สามสิบล้าน-     

แปดแสนเก้าหม่ืนสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท)    
นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 
(รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.) - แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 9,791,392 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสน-  

เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาท)  
  - แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) 
  - แผนงานการศึกษา จำนวน 3,119,185 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-    

เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท) 
  - แผนงานสาธารณสุข จำนวน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาท)  
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 496,160 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน-     

หนึ่งร้อยหกสิบบาท) 
  - แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน  80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 185,000 บาท (หนึ่งแสน-

แปดหมื่นห้าพันบาท) 
  - แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 450,000          

(สี่แสนห้าหมื่นบาท) 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 4,202,680 บาท (สี ่ล้าน-    

สองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) 
  - แผนงานการเกษตร จำนวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท)  
  - แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 1,517,440 บาท (หนึ ่งล้านห้าแสน-       

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท) 
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  - แผนงานงบกลาง จำนวน 9,801,028 บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งพัน-
ยี่สิบแปดบาท)  

  รวมประมาณการรายรับทั ้งหมด 30,892,885 (สามสิบล้านแปดแสน-     
เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท) 

นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี  รายละเอียดอยู่ในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ได้แจกไว้ 
(รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.) ล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดมีรายละเอียดส่วนไหนพิจารณาแล้ว  เห็นว่าไม่

เข้าใจมีข้อสงสัยก็ให้อธิบายได้  ก็ในส่วนของผมจะอธิบายเรื่อง ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับงบประมาณและ
ตั้งโครงการใหม่ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ให้เปลี่ยนแปลงปรับลดได้ 
ว ันนี ้สภาเราจะรับแต่พิจารณาข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในขั้นรับหลักการ ในส่วนสมาชิกจะปรับลดหรือ
แก้ไขรายละเอียด โครงการไหนที่พิจารณาแล้วก็ขอให้แปรญัตติ ตามทาง
ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 สภาวันนี ้พิจารณาตามหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระแรก ส่วนที่จะแปรญัตติ   ลงมติก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ผมจึงขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ตามการประกอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังได้ยื ่นเสนอญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 87 วรรค 1 และวรรค 6 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ ่มเติม ฉบับที ่ 6 พ.ศ.2552 รายละเอียดตามที่ได้ให้ไปแล้ว ผมจะขอ
อธิบายข้อกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณเพ่ิมเติม 
จัดทำข้อบัญญัติให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดทั่วไป    
ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 1 ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาพิจารณาแผนงานข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับพิจารณา
แผนงานข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้
ลงมติ ก่อนที่สมาชิกท้องถิ่นจะอภิปรายในเรื่องนั้นก็คงพูดคุยพอสมควรแล้ว 
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาวาระหลักการก็ได้  

  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพ ิจารณาโดยละเอียด และที ่ประช ุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนด 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที ่สภาท้องถิ ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

  ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ       
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได ้

  ข้อ ๕๐ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด        
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน 

  ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

  ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยน 
แปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็น
จำนวนเงินที ่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อ
ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน ส่วนมาก
จะอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชย์ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 
แผนงานก่อสร้างจะมีอยู่ 2 โครงการ  

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ-แยกคอกวัว หมู่ที่ 4 ตำบล
วัง โครงการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างเสริมเหล็ก 5 เมตร ยาว 285 เมตร 
หนา 0.5 เมตร กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.5 เมตร ใช้งบประมาณ ประมาณ 
1,000,000 บาท อยู่ในพืน้ที ่หมู่ที ่4 ตำบลวัง  

  2. โครงการบุกเบิกถนนรอบเขาประสงค์ หมู่ที่ 5 ใช้งบประมาณ 641,000 บาท 
การบุกเบิกถนนริมเขาประสงค์การนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไ ม่ จะให้
นายก อบต.เสนอครับ  
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  และอีกเรื่องของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดี เซล) เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 
2,400 cc หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป หอ้งโดยสารเป็นแบบ
ดับเบิ ้ลแคบ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื ่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสาม ิต  กำหนดในบ ัญช ีมาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์ประจำป ี  2564               
ราคา 850,000 บาท ในเรื ่องข้อบัญญัติผมก็ขอชี ้แจงไว้เท่านี ้ก่อนครับ       
ท่านใดมีอะไรสามารถสอบถามได้ครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณท่านสงวนศักดิ์  วิมลศรี ครับ ผมขอให้ท่านสมาชิกอ่านก่อนครับ  
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน สามารถถามในสภาได้เลยครับ ผมจะให้สมาชิกอ่าน             

ร่างข้อบัญญัติ 10 นาที ครับ  
นายคีรี สุบรรณรัตน์   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีบงบประมาณ 2566 สมาชิก
(ประธานสภาฯ)   ท่านใดจะเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 
  สามารถชี้แจงได้ครับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทางสมาชิกได้ดูแล้ว มีโครงการพื้นฐานอยู่ 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายแยกไสกิจ-แยกคอกวัว หมู่ที่ 4 ตำบลวัง และโครงการบุกเบิกถนน
รอบเขาประสงค์ หมู่ที่ 5  อย่างใดข้อมติที่ได้ดูก็จะเป็นหมวดเงินเดือน ครุภัณฑ์ 
อยู่ในระเบียบตามข้อบัญญัติ สมาชิกท่านใดสงสัยเรื่องอะไร สามารถสอบถาม
ได้ครับ ขอเชิญ คุณภิรมณ์ ซุยจินา  

นายภิรมณ์ ซุยจินา  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายก อบต. และผู้เขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.5)  ผมสมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลวัง สำหรับของผมเรื่องถนนรอบเขาประสงค์ 

หมู่ที่ 5 ที่จะทำต่อไปติดกับที่ของนายวิฑูรย์ ซ่ึงนายวิฑูรย์บอกว่าจะไม่ให้พ้ืนที่
บริเวณนั้น โดยให้ทาง อบต.บุกเบิกไปทางคลอง ทางผมได้พูดคุยประชุมกับ
ชาวบ้านและทางผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าจะใช้พื้นที่
ของชาวบ้าน ต้องทำหนังสืออุทิศให้ พอไปของนายวิฑูรย์ท่านไม่ให้ จะให้ไปใน
คลอง ผมเลยคิดว่าที่ตรงนั้นที่เราจะทำให้เราหยุดทำเสียก่อน แต่ให้ทำต่อตรง         
วัดถ้ำศิลาเตียบไปต่อกับเขาประสงค์ เพราะที่ตรงนั้นได้ไปพูดคุยกันแล้วไม่มี
ปัญหา ถ้าตรงนี้เราจะทำต่อ ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบกับชาวบ้านได้ อย่างไร
ก็ให้เอาไว้คราวหลัง  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณ สมาชิกหมู่ท่ี 5 สำหรับถนนรอบเขาประสงค์หมู่ที่ 5 สมาชิกได ้
(ประธานสภาฯ)  ชี้แจงว่าให้เปลี่ยน เปลี่ยนช่วงจากของเดิมมาถึงวัดถ้ำศิลาเตียบเป็นช่วงจาก  

วัดถ้ำศิลาเตียบถึงตำบลประสงค์ ทางฝ่ายบริหารขอเชิญชี้แจงครับ 
นายสมมารถ  ช่วยรักษา  ของหมู่ที่ 5 ตอนแรกด้วยความตั้งใจเราจะทำต่อ แต่ผมเองได้พูดคุยกับทาง 
(นายก อบต)  ผมไดไ้ปพูดคุยเรื่องนี้กับท่าน สจ.ภูมิ  เทือกสุบรรณแล้ว ไดบ้อกว่าถ้าจะเอาที่

ตรงนี้ก็จะต้องมีการฟ้องร้อง ท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ผมได้รับฟัง ถ้าเขาจะ
เอาที่ตรงนั้นต้องเสียสละให้เหมือนๆ กัน มาวันนี้ถนนรอบเขาตำบลวัง มีอยู่
ประมาณ 3,200 เมตร ติดพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ได้คุยกับทางเจ้าอาวาส
วัดถ้ำศิลาเตียบ วัดให้ทำถนนได้แต่จะไม่ให้ตัดต้นไม้ และเสียงสะท้อนของคน 
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  ในพื้นที่ และจากที่คุยผมก็อยากให้เว้นไว้ก่อน เนื่องจากถ้าเราบุกเบิกถนน
รอบเขาประสงค์เสร็จ ทางอบจ.จะดำเนินการทำถนนคอนกรีตได้หมด ตอนนี้
อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าถนนคอนกรีตต่อจากหมู่ที่ 5 จะทำต่อไปทางด้าน
ทิศตะวันออก ผมก็มองว่าทางนั้นเป็นพ้ืนที่มหีินกองไว้ พ้ืนที่ยังไม่พร้อมเพราะ
ติดหนังสืออุทิศที่ดิน ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ถึงเขตตำบล
ประสงค์ ชาวบ้านก็พร้อมที่จะทำหนังสืออุทิศที่ดินให้กับเราเพื่อทำโครงการนี้ 
และที่สำคัญที่สุดถ้าเราทำถนนเสร็จจะมีการเดินไฟถนนรอบเขาให้เรียบร้อย 
สามารถทำท่องเที่ยวได้ กต็้องขอขอบคุณสมาชิกหมู่ท่ี 5 ที่ให้ข้อคิดเรื่องนี้  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ครับทางฝ่ายบริหารก็ได้เปลี่ยนไปทำตรงวัดถ้ำศิลาเตียบถึงตำบลประสงค์ โดย 
(ประธานสภาฯ)  ใช้งบประมาณเท่าเดิม ฝ่ายกองช่างต้องเขียนแบบใหม่ระยะทาง 1,100 เมตร 

ใช้งบประมาณเท่าเดิม 641,000 บาท จากเดิมสะพานวังมาถึงวัดถ้ำศิลาเตียบ 
มาเป็นเส้นวัดถ้ำศิลาเตียบถึงตำบลประสงค์ สมาชิกท่านอื ่นมีอะไรที ่จะ
เปลี่ยนแปลงไหมครับ ขอเชิญ นายสายชล สอนจันทร์  

นายสายชล สอนจันทร์  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม 
(ส.อบต.ม.1)  ทุกท่าน ผมนาย สายชล สอนจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ผมได้ดูในข้อบัญญัติ 

จำนวนเงิน 2 ,491,000 นี ้ และจะมีอยู ่ 2 โครงการ และเง ินที ่ เหลือ 
800,000 กว่าบาท ผมไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรครับ ผมลองมองแล้วว่า 
ผมอยากแนะนำว่าการใช้งบประมาณนี้นะครับ อยากถามถึงฝ่ายบริหารว่า 
น่าจะเป็นการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงครับ ตำบลวัง มี 8 หมู่บ้าน การที่
เราเข้ามาเป็นสมาชิก มีเวลาถึง 4 ปี ทำอะไรได้ไม่เยอะ ส่วนเงินที่เหลือไม่ใช่
เฉพาะหมู่ที ่ 1 เสร็จแล้วต่อไปปีที่ 3 ผมก็ไม่มั ่นใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นบ้าง ซึ่งในถนนของหมู่ที่ 1 ก็เป็นหลุมเยอะเหมือนกันผมเชื่อว่าทุก
หมู ่บ้านมีปัญหาแบบนี ้ ในการที ่จะทำถนนต้องใช้งบประมาณ ต้องรอ
งบประมาณแต่ละครั้งที่เข้ามา ของเรางบประมาณได้เข้ามาไม่เยอะ ผมก็เห็น
ว่า ถนน 2 โครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นหน้าเป็นตาของตำบลวัง แต่ว่าส่วนที่
เหลือ หมู่ที ่เหลือเราจะเอาอะไรไปตอบกับชาวบ้านว่าปีหน้าหมู ่เราจะได้
อะไรบ้าง ผมขอแนะนำว่าให้ฝ่ายบริหารพยายามกระจายงบประมาณสักนิด
ให้ทั่วถึงทุกหมู่ยังดีไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ได้บ้าง ผมเลยขอเสนอแนะในเรื่อง
ของข้อบัญญัติในปีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เพียงเสนอแนะ ขอบคุณครับ  

นายสมมารถ ช่วยรักษา  ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกหมู่ที่ 1 ที่พูดถึงโครงการ โดยเฉพาะตัวผมเองมาวันนี้ 
(นายก อบต.)  นอกจากที่เรามาทำงานถ้าเราสร้างถนนสิ่งที่เข้ามาก็คือการสร้างรายได้ให้แก่

คนในพื้นที่ที่ผมทำงบประมาณแบบนี้ ตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือหมู่ 3 และ 
หมู่ 4 ผมเชื่อว่าที่เราเอางบประมาณมาทำถนนสายหลักก่อนเพื่อเราจะทำ
อาชีพเสริมจากการท่องเที ่ยวจากการทำตลาดชายทะเลและที ่เราทำ             
2 โครงการนี้ก่อนเพราะว่าเป็นถนนสายหลักและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถ้าเรามอง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตอนนี้เรามีเงินฝากธนาคารของเราตอนนี้มี 
45,601,470 บาท มาวันนี ้ผมเชื ่อว่าการทำถนนสายนี ้ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะถนนหมู่ที่ 4 เราจะทำตลาดการท่องเที่ยว หลังจากที่เรา
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ทำงบประมาณรายจ่ายทำข้อบัญญัติไว้แล้วปลายปีหลังจากที่เราทำจ่ายขาด 
เราจะทำให้เท่าเทียมกันทุกหมู่ ถ้าเราทำจ่ายขาดได้ 8 ,000,000 จะแบ่งกัน
หมู่ละ 1 ,000,000 ให้สมาชิกคิดไว้เลยว่าสมาชิกจะทำโครงการอะไร         
ผมเข้าใจสมาชิกทุกท่าน มาวันนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะทำถนนสายหลักเพ่ือ
ต่อยอดในอนาคต หลังจากนั้นเราจะทำจ่ายขาด  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะชี้แจงอีกไหมครับ นายกรับปากแล้วว่าเงินจ่ายขาด 
(ประธานสภาฯ)  ปีหน้าจะให้หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท และให้ท่านสมาชิกยื่นโครงการ   

ได้เลยว่าจะเสนอโครงการอะไร  
นายสมมารถ ช่วยรักษา  ขอทำความเข้าใจกับประธานสภาฯ ก่อนนะครับ เราต้องมาคิดกับกองคลัง 
(นายก อบต.)  ก่อนว่าเราจะจ่ายขาดได้เท่าไร     
นายคีรี สุบรรณรัตน์  เมื่อสมาชิกท่านอ่ืนไมม่ีอะไรสงสัยจะสอบถามแล้ว ผมขอมติพิจารณาวาระที่ 1 
(ประธานสภาฯ)  ขั้นรับหลักการ งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2566 ขอมติครับ  
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ 
  เห็นด้วย  6  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ต่อไปจะเป็นการตั้งกรรมการแปรญัตติ วาระท่ี 2 จะตั้งกรรมการ 3 คน หรือ 
(ประธานสภาฯ)  7 คน ก็ได้ มีสมาชิกรับรอง 2 คนครับ กรรมการแปรญัตติมีหน้าที่คอยรับเรื่อง 

จากสมาชิกว่าสมาชิกท่านใดจะมีการแปรญัตติ ทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
การขอลดจำนวนเงิน ห้ามเพ่ิมเติม จะเพ่ิมเติมไม่ได้ เพราะรับหลักการแล้ว กรรมการ
เสนอแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกเสนอว่าจะตั้งกรรมการ 3 คน หรือ 7 คน  

นายสายชล  สอนจันทร์  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม 
(ส.อบต.ม.1)  ทุกท่าน ผมนาย สายชล สอนจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ผมขอเสนอ

กรรมการแปรญัตติ 3 คน ครับ 
 นายคีรี สุบรรณรัตน์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการตั้งกรรมการ

แปรญัตติครับ 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ 
  เห็นด้วย  6  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ต่อไประเบียบตั้งกรรมการ ขอให้ท่านสมาชิกตั้งกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ)  ทั้งหมด 3 คน เชิญครับ ขอผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ 
นายสายชล สอนจันทร์  ขอเสนอ นายชวลิต สองปักษี ครับ 
(ส.อบต.ม.1)   
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ ผู้รับรอง นางประเดิม สวนอาษา และ นายภิรมณ์  
(ประธานสภาฯ)  ซุยจินา ครับ คนต่อไปเชิญเสนอครับ 
นางประเดิม สวนอาษา  ขอเสนอ นายภิรมณ์ ซุยจินา ค่ะ 
(ส.อบต.ม.8)  
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นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ ผู้รับรอง นายชวลิต สองปักษี และ นายสายชล  
(ประธานสภาฯ)  สอนจันทร์ ขอสมาชิกเสนออีกคนครับ 
นายภิรมณ์ ซุยจินา  ขอเสนอ นายปิยะ แซ่เอีย ครับ 
(ส.อบต.ม.5) 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ ผู้รับรอง นายชวลิต สองปักษี และ นายสายชล  
(ประธานสภาฯ)  สอนจันทร์ ครับ ตอนนี้ก็ได้กรรมการแปรญัตติ 3 คนแล้ว จะให้กรรมการแปร

ญัตติ 3 คน เชิญประชุมว่าจะเลือกใครเป็นประธานกรรมการ และขั้นตอน
การแปรญัตติและเสนอแปรญัตติต่อกรรมการ ระยะเวลา 3 วัน หลังจาก     
ลงมติรับหลักการแล้วในวันที ่ 11 สิงหาคม 2565 และไม่น้อยกว่า 24 
ชั ่วโมง นับแต่สภามีมติร ับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กำหนด
ระยะเวลาพิจารณาตามร่างข้อบัญญัติ โดยกำหนดแปรญัตติ 3 วัน ระหว่าง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 
2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 
08.30 น. - 16.30 น.  ครบ 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลวัง ตามระเบียบนี้ให้ประธานกรรมการเรียกกรรมการประชุม วันที่     
14 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. และส่งร่างที่ประธานกรรมการและ
กรรมการประชุมให้ประธานสภาได้นัดประชุมวาระที่ 2  แต่เนื่องจากการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง   ในครั้งนี้มีระยะเวลากระชั้นชิด ผม
จะทำหนังสือขยายเวลาในการประชุมสภาออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 
2565 โดยมีกำหนด 15 วัน ส่งให้ทางอำเภอท่าชนะ และจะนัดประชุมใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ใน
ส่วนของแปรญัตติให้ประธานกรรมการจัดส่งแบบฟอร์มแปรญัตติให้สมาชิก 
อบต. เพื่อเสนอแปรญัตติไว้และส่งให้ประธานแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ
ประชุมแล้วเห็นควรขอเสนอคำแปรญัตติและส่งให้สภา ในวาระที่ 2 สมาชิก
จะได้พิจารณากัน กรรมการแปรญัตติ 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 1.นายชวลิต 
สองปักษี 2.นายภิรมณ์ ซุยจินา 3.นายปิยะ แซ่เอีย โดยให้ทั้ง 3 คนประชุม
กันเพื่อเลือกว่าใครจะเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และฝ่ายรับเรื่องแปร
ญัตติว่าใครจะอภิปรายเรื่องอะไร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประชุมสภา 
เพื่อรับหลักการวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เวลา 10.30 น. ก็ขอสมาชิกทุกคน
เข้าร่วมการประชุม  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  3.2 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง  
(ประธานสภาฯ)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  เราได้อนุมัติซื ้อคอมพิวเตอร์เมื่อสมัยประชุมครั้งที่แล้ว และผิดระเบียบไป

เล็กน้อย ที ่เราได้อนุมัติไปเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน เราต้องแก้ ครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร ์สำน ักงาน ตามแผนงานของแผนงานบริหารงานทั ่วไป             
งานบริหารงานคลัง  ขอเชิญ รองปลัดสงวนศักดิ์ วิมลศรี ชี้แจงครับ ว่าจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรยังไง 
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นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรายการนี้ได้มีการโอนไป 1 ครั้งแล้ว ครั้ง 
(รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.) ก่อนได้เข้าประชุมสภาไปครั้งหนึ่งแล้ว หลังจากทำโอน ไม่ทราบได้ว่า ได้โอน

กลับมาเป็นครุภัณฑ์สำนักงานอีกครั้ง ขออนุญาตประธานสภายังไงจะกลับไป
โอนใหม่อีกครั้ง  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมที่เปลี่ยนแปลงหมวดครุภัณฑ์สำนักงานไปเป็น 
(ประธานสภาฯ)  คอมพิวเตอร์สำนักงานครับ ขอมติครับ 
 มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ 
  เห็นด้วย  6  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ตอนนี้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหาร
(ประธานสภาฯ)   ก่อนครับแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงเวลา 13.00 น. ครับ  

(พักรับประทานอาหารกลางวัน) 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว  
(ประธานสภาฯ)  ผมขอเริ่มประชุมวาระที่ 4 ต่อเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ไปอบรมที่จังหวัดกระบี่ วันนั้นก็ได้
(ประธานสภาฯ)  ความรู้จากการประชุมสภา ว่าทำอะไรกี่อย่าง สมาชิกก็ได้ความรู้ ขอขอบคุณ 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายงบประมาณให้กับสมาชิกได้ไปเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารมา ณ ที่นี้ด้วยขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดจะมี
ข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม ขอเชิญครับ ขอเชิญ นายภิรมณ์ ซุยจินา สมาชิก
อบต.ม.5 ขอเชิญครับ 

นายภิรมณ์ ซุยจินา  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายกและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมสมาชิก 
(ส.อบต.ม.5)  อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลวัง มาวันนี้เราก็มาอยู่ในตำแหน่ง 7-8 เดือนแล้ว ผมมา

เห็นห้องประชุมของเรา เจ้าหน้าที่ก็มานั่งทำงานในห้องประชุมนี้ เวลาเรา
ประชุม เจ้าหน้าที่ก็ต้องย้ายออกไปข้างนอกจะเสียเวลากับเจ้าหน้าที่ในการ
ทำงาน ผมเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ ให้กลับไปอยู่ห้องเดิม เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย
ของเรื่องค่าไฟฟ้า ผมคิดว่าน่าจะดูดีกว่า เพราะการทำงานของน้องๆจะได้
พูดคุยปรึกษากัน ส่วนห้องที่นายกทำงานก็ไม่แคบ ผมคิดว่าน่าจะดีในความ
คิดเห็นของผม ขอขอบคุณครับ   

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณ สมาชิกหมู่ท่ี 5 เรื่องห้องประชุม ผมก็เห็นด้วยครับ ผมคิดว่า 
(ประธานสภาฯ)  ถ้าย้ายไปอยู่ที่เดิม นายกก็อยู่ห้องเดิม เอาโต๊ะรองนายกและเลขานุการนายก

ไปไว้ห้องปลัดแทน เพราะตอนนี้ค่าไฟฟ้าห้องฝ่ายสำนักปลัด อยู่ที่สองหมื่น
กว่า และผมก็เห็นว่าที่นั่งของเราก็คับแคบ เพราะต่อไปที่จะกั้นห้องไม่ทราบว่า
จะกั้นตอนไหน ผมคิดว่าห้องประชุมห้องนี้ปล่อยให้โล่งดีกว่า ผมคิดว่าห้อง
ประชุมนี้ไว้รับแขก สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ  
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นายชวลิต สองปักษี  เรียนประธาน ฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ผมนายชวลิต  สองปักษ ี
(ส.อบต.ม.7)  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 อยากแจ้งฝ่ายกองช่าง เมื่อมีปัญหาอยากให้มาแก้ไขให้

ด้วย ไลน์กลุ่มมีปัญหากันมาก ใครรับผิดชอบเส้นไหนเป็นเส้นไหน รบกวนฝ่าย
ช่างด้วยครับ ยกตัวอย่างของ สมาชิกหมู่ที่ 4 เป็นครั้งสุดท้ายที่อ่านแล้วเงียบ 
ต้องมีคำตอบทุกคำถาม เพ่ือจะได้แก้ไข ถ้าคนที ่1 มีปัญหาอะไรที่ไม่สบายก็ตาม
หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม คนที่ 2 ต้องทำหน้าที่เพราะน้ำไฟต้องใช้ ไฟต้องสว่าง 
รบกวนฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ ผมอยากแก้ไขในจุดนี้ขอบคุณครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ยังไงให้ฝ่ายบริหารชี้แจงพร้อมกันทุกเรื่อง 
(ประธานสภาฯ)  เลยครับ ส่วนสมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญนายสายชล 

สอนจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  
นายสายชล สอนจันทร์  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายกผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน มีเรื่องสงสัย 
(ส.อบต.ม.1)  อยากจะถาม 1.เรื ่องภัยพิบัติที่ได้ถนนมา 2-3 สาย ที่ท่านนายกพูดคุยไป    

แต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ ที่เราจะได้เงินจากจังหวัด ที่ต้องมีรูปถ่าย ส่วนเรื่องที่ 2. 
เรื ่องโครงการทั้งหมด 22 โครงการ ตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ตรงไหน
ติดขัดตรงเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายบริหาร เพราะว่าได้เข้าสภาไปแล้ว ตอนนี้เรื่องได้
หลุดจากสภาไปแล้ว ว่ามีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้ก็หลายเดือนแล้ว เพราะ
งานทุกงานต้องร่วมมือกันครับ นายกหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่จะทำคนเดียว
ก็ไม่ได้ ผมคิดว่า 22 โครงการ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว อยากทราบว่า
ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ผมอยากให้ฝ่ายบริหารได้อธิบาย  เรื ่องที่ 3.ตาราง
ปฏิบัติงานวันหยุด ผมไม่ทราบว่ายังไง แต่คนปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรงนี้ต้อง
ทราบ ผมส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วว่าน้ำประปาเสีย วันหยุดหรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์มีปัญหามาตลอด เรื่องที่ 4.เรื่องสาธารณูปโภค เรื่องถนนมีอยู่ 1 สาย 
ของหมู่ที่ 1 จะแจ้งให้ทราบว่า ตอนนี้ถนนเป็นหลุม เราจะใช้งบตัวไหนมาทำ
ในปีหน้า ผมทราบว่าเรื่องถนนก็มีปัญหาทุกหมู่ แต่พูดถึงภาพรวมของทุกหมู่ 
เรื่องที่ 5.ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง เพราะเป็นปัญหาอยู่ ในเรื่องของหมู่ที่ 8ที่ได้
พูดคุย จะให้สมาชิกหมู่ที่ 8 พูดดีกว่า แต่ว่าของหมู่ที่ 1 ก็มีปัญหาเหมือนหมู่ที่ 
8 ถ้าต่อไปไฟฟ้าเกิดดับขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบก็ต้องเป็นสมาชิกรับผิดชอบ 
เรื่องอ่ืนๆ ก็มีเท่านี้ขอบคุณครับ 

นางประเดิม สวนอาษา  เรียนประธานสภา เรียนท่านนายก ฝ่ายบริหารและสมาชิก ต่อจากหมู่ที่ 1 
(ส.อบต.ม.8)  เรื่องของไฟฟ้า เพราะหมู่ท่ี 8 ไฟดับทุกดวงเลย แสดงว่าเราใช้ไฟของเขาจริงๆ 

แต่ถ้าเราจะให้ไฟไปติดของบ้านเจ้าของหม้อ เขาไม่ยอมแน่นอน เพราะเราจะ
ตามไฟในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน ตรงสามแยก ตรงที่เป็นจุดลับ เพราะตรงนั้นจะ
ไม่มีหม้อ เราจะไปใช้ไม่ได้เพราะบ้านทุกคนมีไฟอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะ
แก้ไขตรงไหน เราจะต้องเอาไฟตรงนั้นมาติดตั้ง ฝากฝ่ายบริหารดูให้ด้วยนะคะ 
และอีกเรื่องเราก็ได้ติดตามเรื่องน้ำประปาของหมู่ที่ 8 ประปาตัวเก่าที่เป็นถัง
ปูน ได้ปรับปรุงซ่อมแซมตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอฝาก
ท่านนายกชี้แจงเรื่องนี้ด้วย 
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นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม  ด้วยความเคารพท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกทุกท่าน ต่อเนื่องมา 
(ส.อบต.ม.4)  จากเรื่องของสมาชิกหมู่ที่ 7 เรื่องประปาน้ำไม่ไหล ผมได้ส่งไลน์ไปสอบถามว่า

สาเหตุมาจากอะไร แต่ก็ไม่มีคำตอบ ผมเลยได้ไปเปิดวาล์วน้ำหมดเลยตั้งแต่
หมู่ที่ 3-4 หลังจากที่ผมเปิดวาล์วน้ำวันนั้นจนถึงวันนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำได้
ไหลดีขึ้นมาก แต่สาเหตุที่ปิดวาล์วน้ำผมอยากทราบว่าปิดทำไม ใครเป็นคนปิด 
เจ้าหน้าที่หรือชาวบ้าน ผมขอฝากไว้ และอีกเรื่องประปาที่ผ่านโครงการของ
หมู่ที ่ 4 จะเจาะบาดาลหรือไม่เจาะ หรือดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมเลย
อยากขอฝากฝ่ายบริหาร และเรื่องขยายเสาไฟฟ้า ชาวบ้านให้ขยายเสาออกไป
จากที่ที่เขาจะให้ถอดไฟ ผมได้นำรายชื่อชาวบ้านมาให้เพื่อดำเนินการ เพราะ
ชาวบ้านเดือดร้อนที่จะถอดไฟตรงนี้ และอีกส่วนจะไม่ได้ใช้แน่ ผมเลยให้ขยาย
เสาไฟมาที ่ถนน ที ่คุยกับชาวบ้านเขาก็ให้ผ่านไม่มีป ัญหา แต่อยู ่ที ่การ
ดำเน ินการของฝ ่าย อบต. ว ่าดำเน ินเร ื ่องไปถึงไหนแล้ว ไฟส่องทาง              
ผมอยากจะปรึกษาว่าจะให้ใช้แผ่นโซล่าเซลล์ เพราะถ้าไปติดหม้อชาวบ้าน  
ค่าไฟบ้านเขาจะแพงไปด้วย ก็จะแก้ไม่จบ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ  

นายปิยะ แซ่เอีย   วันนี้จะมานำเสนอของเรื่องศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ที่ได้คุยกันไว้ว่าจะแก้ไข 
(ส.อบต.ม.3)  หลังคาแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ และตอนนี้จะเข้าช่วงฤดูฝนอีกแล้ว ถ้าเกิด

เหตุการณ์ฝนตกหรือฝนสาดเข้าไปในอาคารเด็กบังเอิญเกิดลื ่นล้มได้รับ
อันตราย จะเป็นปัญหาต่อ และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรปรับปรุงพัฒนา
ให้ดูดีกว่านี้ ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วยครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ส่วนเรื่องของหมู่ที่ 2 ผมได้ดูไลน์ของสมาชิกเรื่องการตั้งกรรมการช่วงวัน 
(ประธานสภาฯ)  เสาร์-อาทิตย์ บางคนติดธุระส่วนตัวไม่อยู ่ ผมเห็นคนเดียวที ่มาทำงาน          

ตั ้งกรรมการไว้ 4 คน ผมคิดว่าจะสลับกัน ที ่ผมสังเกตช่วงวันหยุดเสาร์-
อาทิตย ์จะไมม่ีคนอยู่กัน แต่กรรมการที่ตั้งไว้มี 4 คน อยากฝากให้ฝ่ายบริหาร
กำชับให้อยู่เสาร์-อาทิตย์ ถ้าในกรณีไม่มีคนอยู ่ให้ฝากคนอื่น มีเท่านี้ครับ         
ขอท่านนายกชี้แจงด้วยครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 3 ที่ได้ย้ำเตือนในเรื่องนี้ 
(นายก อบต.)  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ขอฝากถึงรองปลัดสงวนศักดิ์ วิมลศรี ก็ขอให้เข้าไป

ช่วยทำในเรื่องนี้ เพราะได้มีการร้องเรียนจากครูและผู้ปกครอง เพราะอยู่ไม่ไกล 
จะแก้ไขเรื่องนี้ให้ครับ ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องของไฟฟ้า ผมว่ามาวันนี้เรามี
ข้อจำกัดด้วยระบบกฎของไฟฟ้าใหม่นอกจากค่าไฟสูงและยังมีการลักใช้ไฟ    
ผมดูแล้วว่าไฟฟ้าที่เราติดไว้ใหม่หลายบ้าน บางบ้านที่ไปติดไม่เคยใช้ไม่เคย   
ได้เปิดไฟ ที่ผ่านมาที่เราได้เข้าไปซ่อมเสร็จแล้ว เราซ่อมด้วยการทำเป็นช่วงๆ 
คือตรงไหนดับเราจะเข้าไปซ่อมกว่าจะมีการตรวจรับ ไฟก็ได้ดับไปก่อนแล้ว
และก็ได้มีการร้องเรียนของเรื่องไฟฟ้าจนวันนี้ไฟฟ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิม ผม
เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างแต่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาก
ที่สุด เพราะ 1.ผมเป็นผู้อาสาที่จะมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน 2.เพราะผมจะมี
เบอร์โทรศัพท์ทุกบ้าน 3.ผมเป็นคนง่ายๆ ใครว่ายังไงก็ได้ ผมเชื ่อว่าทุก
เรื ่องราวที่สมาชิกได้ร้องเรียนมาเป็นเรื ่องจริงและเป็นเรื่องที่ผมก็ได้รับมา
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เท่าๆกับสมาชิก ในเรื่องประปาของหมู่ที่ 8 ถามว่าหนักไหม ตอบได้เลยว่า
ประปาหมู่ที่ 8 หนักมากที่สุดของทุกหมู่ มาวันนี้เราก็ได้ติดตาม แต่รอการ
แก้ไขไม่น่าจะนาน เพราะผมก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน น่าจะเป็น
อาทิตย์หน้าในเรื่องของประปา และท่ีสำคัญที่สุดผมจะทำงานให้เป็นระบบ ใน
เรื ่องของไฟฟ้าผมจะประสานและจะถามว่าเรามีไฟได้กี ่ดวงที ่เป็นไฟฟรี 
หลังจากเป็นไฟฟรีที่ต่อกับชาวบ้านผมคิดว่าจะยกเลิก เพราะติดแล้วก็ไม่ได้
เปิด ที่สำคัญที่สุดผมจะประสานกับทางปลัดให้ไปสำรวจว่าถ้าไม่มีไฟฟรี ให้
แยกออกเพื่อจะเอาไฟโซล่าเซลล์ไปติดแทน พอไฟดับถ้าเพื่อนสมาชิกโทรมา
ไม่เกิน 2 วันไฟต้องสว่าง เพราะเรารับเจ้าหน้าที่มาแล้ว ที่ผ่านมาผมก็เห็นใจ
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทุกคน ในเวลาทำการเสาร์-อาทิตย์ผมเองก็มีส่วนผิด ถ้า
ระบบไม่ดีเราทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้ หลังจากนี้ในส่วนของประปาผมจะ
เข้าไปดูแลเอง และผมจะเรียกเจ้าหน้าที่ประปามาคุยว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
ส่วนไหน เพราะมาว ันนี ้การทำงานของเราก็เป ็นแบบช่วยก ันทำ หา
ผู ้รับผิดชอบโดยตรงยังไม่ได้ ที ่ตั ้งกรรมการไว้แล้วการกระทำยังคงเป็น
แบบเดิมระบบที่เรายังทำผมว่าต้องทำอีกเยอะมาก และที่สำคัญเราก็ช่วยกัน
เยอะเพราะอบต.ของเรามีพื้นที่รับผิดชอบเยอะ คนน้อยและจะเป็นปัญหาคือ
คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่มาเพราะ อบต.ของเราขาดบุคลากรหลายส่วนอยา่ง
มาก วันนี้ผมเองถ้าเป็นบริษัทเอกชน เหมือนว่างเปล่า เราไม่มีคลัง ไม่มีปลัด 
ไม่มีช่าง ไม่มีพัสดุ ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจาก อบต.อื่น งานคงได้ช้า 
ตอนนี้เราได้ทำงานมาในช่วงวิกฤตและเราต้องอดทน ตั้งแต่ผมเข้ามารับหน้าที่
ผมก็ไม่เคยหยุดทำงานสักวัน ผมเชื่อว่า  ทุกเรื่องราวที่สมาชิกพูดถึงเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นกับตำบลวัง และในเรื่องของหมู่ที่ 3 เรื่องถนนลาดยาง หลังจากนี้ผมจะ
ไปติดต่อกับนายก อบจ. ให้มาช่วยในส่วนนี้  ผมก็เห็นใจทุกภาคส่วน 
งบประมาณที่ลงมาแล้วที่เข้าระบบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจ่ายขาดที่เราทำไปสิบ
ล้าน  โครงการที่อยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำต่อไป   ผมเต็มที่กับการทำงาน
และรับฟังทุกเรื่อง เรื่องอื่นอีกเรื่องก็คือให้กันเงิน หลายโครงการที่เราต้องกัน
ไว้ทั้งประปา โครงการทั้ง 2 หมู่ หมู่ที่ 5 ที่เป็นคอนกรีตเข้าไปวัดถ้ำศิลาเตียบ 
หมู่ที่ 1 งบประมาณห้าแสนกว่าบาท ก็ต้องเข้าจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาด
คอนกรีตเส้นนาปลาพงน่าจะยังไม่ได้ทำแต่จะต้องกันเงินไว้ก่อน และโครงการ 

  ที่อยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วโครงการทำถนนลาดยางเข้าสู่ อบต.สองล้าน
กว่าบาท ในเรื่องที่จะทำให้ไวที่สุดคือเรื่องของประปา และเรื่องเจาะบาดาล
ของหมู่ที่ 4 ผมจะเร่งเจาะบ่ออบาดาลให้เร็วหลังจากนี้ผมจะตามเอง รับปาก
กับสมาชิกว่าจะทำให้เร็วที่สุด และคำถามของใครผมยังไมได้ตอบคำถามบ้าง
ครับ ในเรื่องของกันงบประมาณจะให้เอาเข้า วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นี้เลย  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณท่านนายกครับ ในเรื่องคำสั่งการปฏิบัติงานวันหยุด นายกจะให้ 
(ประธานสภาฯ)  ทำใหม่หรือว่ายังไงในเรื่องของประปา ผมว่าให้นายก อบต.ตอบสมาชิกดีกว่า     

เชิญครับท่านรองนายก อบต.ครับ 
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นายเสถียรชัย อักษรสม   ผมว่าทุกปัญหา ผมเชื่อว่าอยากแก้ปัญหาให้รวดเร็ว และดีท่ีสุด เพราะ 
(รองนายก อบต.)  เป้าหมายเดียวกันเพื่อประชาชนทุกหมู่บ้าน ในส่วนของท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 

นายชวลิต สองปักษี ได้ฝากเกี่ยวกับบุคคลของการทำงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายช่าง 
ในส่วนของผมเองในฐานะที่เป็นรองนายก และรับผิดชอบในเรื่องของประปา 
และส่วนของฝ่ายช่างบางส่วน ที่ผ่านมาผมเองก็ได้อ่านในเรื่องของรัฐศาสตร์
ของทางกองช่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมได้เชิญกองช่างไปร่วมพูดคุยว่าระบบของ
การสั่งงาน ต้องเป็นขั้นตอน เพราะจะได้ตัดสินใจถูกต้อง ได้ปรึกษาหารือกัน
ว่าต่อจากนี้ ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าใครที่มีปัญหาในส่วนของประปาหมู่ในก็
ตามแต่ เพราะปัญหาเกิดขึ้นทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเสาร์-อาทิตย์ ก็ตาม แต่ว่าใน
ส่วนของการรับผิดชอบการที่จะไปแก้ไขให้ตรงใจก็ยาก เพราะฉะนั้นทั้งนี้ผม
ขอฝากสมาชิกทั้ง 8 หมู่บ้าน ว่าถ้าเกิดปัญหา ถ้าเราลงในกลุ่มไลน์ บางครั้งก็
ไม่ได้อ่านตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดปัญหาก็ขอให้โทรมาพูดคุยกับผม ผมจะได้
ประสานกับกองช่าง ร่วมกับกองช่างมีใครบ้าง มีท่านสงวนศักดิ ์ วิมลศรี     
ท่านจะได้สั ่งงานตามขั ้นตอนสั ่งลูกน้องไปตามขั ้นตอน เพื ่อทำข้อปฏิบัติ         
ให้ชัดเจน ผมขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกคน ในส่วนของไฟฟ้าก็ได้คุยกับทาง    
กองช่าง จะให้ท่านนายกไปประสานกับช่างไฟฟ้า ในส่วนปัญหานั้นผมเชื่อว่า
ทุกคนอยากให้แก้อย่างรวดเร็ว แต่จะให้ทันการณ์ทันทีคงไม่ได้เพราะช่างหรือ
เจ้าหน้าทีไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่เราจะพยายามประสานให้เร็วที่สุด ในส่วน
ของเวรวันเสาร์-อาทิตย์ รายชื่อของเวรวันเสาร์-อาทิตย์ อยู่ที ่ผมแล้วยังไง     
ผมจะประสานใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใช้กฎหมายเดิมและข้อบังคับเดิม และเราจะ
หารือกันอีกครั้ง เพราะผมเชื่อว่าคำสั่งออกมาแล้วแต่การทำปฏิบัติในบางทีก็
ยังไม่ตรง ดังนั้นถ้ามีปัญหาก็ขอฝากทุกคนให้โทรมาหาผม เพราะผมจะได้สั่ง
หัวหน้ากองช่าง สั ่งลูกน้องต่อไป ขอฝากเพื ่อนสมาชิกตามที่ผมได้กล่าว 
ขอบคุณมากครับ  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอขอบคุณท่านรองนายกครับ ที่ได้ชี้แจงในเรื่องของประปา ผมมีอีกเรื่อง 
(ประธานสภาฯ)  ที่อยากจะฝากให้สมาชิกสำรวจ ว่าบ้านใครที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ยากจน หรือต้องใช้ไฟ

จากที่อ่ืน เพ่ือนผมเปิดโซล่าเซลล์อยู่ เขาจะติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ให้ฟรีหมด แต่
ต้องเป็นบ้านที่ยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้ ถ้าสำรวจและมีผมจะเสนอกับทางเพ่ือนให้ 

นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม  ขอทวนคำถาม สำหรับคำถามที่ผมถาม ผมอยากรู้คำตอบว่าขยายเขต 
(ส.อบต.ม.4)  ของหมูที่ 4 และจะมีการติดต้ังไฟฟ้า ที่จะมีการขยายเสาออกมาที่ถนน  
นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี  ขอชี้แจงในเรื่องขยายเขตของหมู่ที่ 4 ขยายเสาไฟออก สำหรับไฟฟ้าผม 
(ปลัด อบต.)  ได้ตามไปแล้ว และได้ส่งประมาณค่าใช้จ่ายมาให้ที่จะเอาตั้งงบประมาณ และ

ทางไฟฟ้าไม่มีเวลาทำ ต้องมาสำรวจวัดระยะ และเราก็ตั้งงบประมาณของเรา 
แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้อธิบายให้เรา รออีกสักพักครับจะเข้าไปทำให้ และเรื่อง
วาล์วน้ำที่สมาชิกหมู่ที่ 4 ได้กล่าวไป ของหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 เมื่อก่อนน้ำ
ของหมู่ที่ 3 ไม่เพียงพอถ้าจะเปิดวาล์วตัวนั้นจะไปยังหมู่ที่ 4 จะทำให้หมู่ที่ 3 
เดือดร้อน สมัยก่อนคือน้ำไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร ขอเสริม
จากนายกครับ เรื่องของที่จะจ่ายขาดและหนังสือขออุทิศนั้น ทางกองช่างได้
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ทำหนังสือขออุทิศแล้วครับ โครงการ หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ หมู่ที ่ 1 
จำนวน 1 โครงการ และตอนนี้ที ่ได้ทำสัญญาในระบบแล้ว คือ หมู ่ที ่ 6        
ทำคอนกรีต และจะขยายท่อประปาออก และจะทำหมู่ที ่ 4 และต่อไปคือ    
หมู่ที ่3 เส้นหน้า อบต. สำหรับโครงการไหนที่นายกเห็นควรจะทำต่อให้เขียน
มาได้เลย ต้องทยอยมาทีละโครงการถ้ามาหลายโครงการเราจะทำไม่ทัน    
และจะให้ช่างไปทำต่อและติดต่อราคากลางใหม่ ขอขอบคุณมากครับ  

นายคีรี สุบรรณรัตน์  ผมขอฝากถนนเส้นบางพระ ที่ใช้งบประมาณของ อบต. ที่มีงบประมาณอยู่แล้ว  
(ประธานสภาฯ)  เพราะจะหมด 30 กันยายน ที่จะถึงแล้ว ในเรื่องของการกันงบประมาณก็

ขอให้ทัน ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้  
นายเสถียรชัย อักษรสม   ขออนุญาตท่านประธานครับ สำหรับหมู่ที่ 6 ได้ฝากมากับผม ถึงนายก อบต. 
(รองนายก อบต.)  คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

เนื่องจากนิมนต์หลวงพ่อโสธรมาไว้ที่วัดถ้ำใหญ่ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 
ขอเชิญร่วมทำบุญแล้วแต่จิตศรัทธา ขอบคุณครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์   ถ้าสมาชิกไม่มีอะไรสงสัยแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาครับ 
(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  - รับทราบ – 
 
ปิดประชุม เวลา  14.10  น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                  (นายปิยะ แซ่เอีย) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายคีรี สุบรรณรัตน์ ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 


